

HOSREM tham gia Hội nghị “**Phổ biến kết quả dự án sức khỏe sinh sản (RHPs)**”



Nhằm phổ biến kết quả đánh giá cuối kỳ của các dự án Sức khỏe sinh sản (SKSS), tôn vinh những thành tựu dự án đã đạt được và đúc kết những kinh nghiệm quý báu trong quá trình triển khai dự án, từ đó áp dụng trong triển khai chiến lược Dân số và SKSS giai đoạn 2011 – 2020. Ngày 29/3/2011, Pathfinder International đã tổ chức hội nghị “Phổ biến kết quả dự án sức khỏe sinh sản” tại khách sạn Fortuna – Hà Nội. Dự án này do Bộ Y Tế và ba tổ chức phi chính phủ quốc tế của Mỹ : Pathfinder International, Ipas và EngenderHealth phối hợp thực hiện. Đây là một trong những dự án lớn kéo dài từ năm 1994 – 2010 với quy mô rộng khắp cả nước (gồm 17 tỉnh thành : Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên,

Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, TPHCM, An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu) nhằm góp phần cải thiện dịch vụ chăm sóc SKSS một cách bền vững tại Việt Nam.

Tham dự hội nghị đại diện các nhà tài trợ, lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện các đối tác tham gia dự án đến từ 17 tỉnh thành trong nước và các trung tâm SKSS các tỉnh thành trong cả nước. Đại diện HOSREM và Hội Nữ hộ sinh Việt nam cũng được mời tham dự với tư cách khách mời. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo chia sẻ kinh nghiệm và kết quả đánh giá dự án từ các đơn vị tham gia dự án.

Trong suốt thời gian hoạt động, dự án đã đào tạo làm sàng cho hơn 10.000 cán bộ/ nhân viên y tế, tập huấn nhiều kỹ năng quản lý khác nhau (giám sát, xây dựng kế hoạch ...) cho 300 cán bộ quản lý, đào tạo được 350 giảng viên và hơn 2,6 triệu lượt khách hàng đã được chăm sóc và nhận dịch vụ. Đóng góp lớn nhất của dự án là đã đưa nội dung SKSS vào kế hoạch chiến lược quốc gia và xây dựng các hướng dẫn chuẩn cùng nhiều nội dung đào tạo khác trong cả nước.

Văn phòng HOSREM

HOSREM tham gia các hoạt động và phối hợp với Hội Y Học TPHCM



Hội Y Học TPHCM là hội nghề nghiệp y học được hình thành lâu năm, có uy tín, có nhiều hội thành viên và có rất nhiều các hoạt động liên quan đến đào tạo y khoa liên tục.

Hội Nội Tiết Sinh Sản và Vô Sinh TPHCM (HOSREM) được thành lập theo quyết định số 5223/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt ngày 11 tháng 10 năm 2005. HOSREM đã hoạt động trên 5 năm và hiện có gần 1000 hội viên (có đăng ký). Chiến lược phát triển của HOSREM giai đoạn 2010-2012 chủ yếu tập trung vào các hoạt động đào tạo y khoa liên tục, nhằm không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của hội viên.

Vừa qua, Hội Nội Tiết Sinh Sản và Vô Sinh TPHCM (HOSREM) đã liên hệ Hội Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh để đề xuất được tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của Hội Y học TPHCM và cùng phối hợp trong một số hoạt động khoa học kỹ thuật trong năm 2011. Được sự đồng ý của Hội Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới HOSREM và Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ phối hợp tổ chức một số các hội thảo, hội nghị khoa học chuyên đề và các hoạt động đào tạo liên tục nói chung, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản các lãnh vực có liên quan.

Hoạt động trên của HOSREM nằm trong chiến lược xây dựng các mối quan hệ, liên kết, hợp tác với các trường đại học y, các cơ sở y tế và các hội nghề nghiệp y học, nhằm phát huy tốt hơn tiềm năng của HOSREM và các đối tác trong các hoạt động đào tạo liên tục, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế.

Văn phòng HOSREM

Khóa tập huấn "Các phác đồ cơ bản trong thụ tinh ống nghiệm"

Nhân kỷ niệm 5 năm lập SGART thuộc HOSREM, cùng với hội nghị "Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản: Thành tựu và triển vọng", ngày 27-28-29 tháng 3, lần đầu tiên HOSREM và Trung tâm nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản (gọi tắt CGRH) thuộc khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM đã tổ chức khóa tập huấn "Các phác đồ cơ bản trong thụ tinh ống nghiệm" gồm 1 ngày học lý thuyết và 2 ngày thực hành lâm sàng tại 2 trung tâm thụ tinh ống nghiệm hàng đầu Việt Nam hiện nay: IVF Vạn Hạnh và IV-FAS. Các học viên hoàn tất yêu cầu khóa học này được cấp Giấy chứng nhận của Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM.

Phần lý thuyết diễn ra cả ngày 27/3 thật sinh động với phương pháp giảng dạy chủ động xoay quanh các chuyên đề: tổng quan về kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; chuyên đề về lâm sàng: kích thích buồng trứng, chọc hút trứng, chuyển phôi, hỗ trợ hoàng thể; chuyên đề các kỹ thuật labo trong quy trình TTTON. Các vấn đề được trình bày bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này ở Việt Nam. Cuối ngày lý thuyết, tất cả học viên đã hoàn tất bài lượng giá về các

kiến thức đã học.

Chương trình thực hành và kiến tập kéo dài 2 ngày 28,29/3 tại các trung tâm TTTON. Các học viên có cơ hội tiếp xúc với các qui trình lâm sàng và labo TTTON, những tình huống lâm sàng trên thực tế, tìm hiểu về những trang thiết bị hiện đại cũng như những kỹ thuật đang được ứng dụng tại trung tâm: chọc hút trứng, chuyển phôi, lọc rửa tinh trùng, trữ lạnh tinh trùng, ICSI Các quan điểm hiện nay trong TTTON cũng đã được trình bày và thảo luận trong suốt thời gian 3 ngày diễn ra khóa học. Sau khóa học, đa số học viên đều đạt yêu cầu.

Để đáp ứng chất lượng đào tạo, Ban tổ chức đã giới hạn số học viên tham dự, nên nhiều hội viên muốn đã liên hệ đăng ký nhưng không thể tham dự. Để đáp ứng nhu cầu này của hội viên, sắp tới HOSREM sẽ tiếp tục liên hệ với Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM để tổ chức các khóa tiếp theo.



Văn phòng HOSREM



HOSREM tham gia hội thảo phổ biến kết quả dự án VI-040

Ngày 24/3/2011, tại Hà nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với Pathfinder International Việt Nam tổ chức hội thảo phổ biến kết quả dự án "Nâng cao chất lượng chăm sóc y tế thông qua đào tạo lại: xây dựng năng lực của các hội nghề nghiệp" do Pathfinder International và một số hội nghề nghiệp y học ở Việt Nam phối hợp thực hiện. Hội thảo có sự tham dự của nhiều hội nghề nghiệp y học ở Việt Nam, đại diện của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trường Đại học Y Dược TPHCM, các trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản và nhiều cơ quan của nhà nước, tổ chức có liên quan đến dự án.

Dự án VI-040 "Nâng cao chất lượng chăm sóc y tế thông qua đào tạo lại: xây dựng năng lực của các hội nghề nghiệp" thực hiện từ năm 2008 đến 2010. Các hội nghề

nhệ y học ở Việt Nam tham gia chính trong dự án bao gồm Tổng hội Y học Việt Nam, Hội điều dưỡng Việt Nam, Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM và Hội Nữ hộ sinh Việt Nam.

Trong 3 năm thực hiện, dự án đã giúp các hội nghề nghiệp y học xây dựng kế hoạch chiến lược cho sự phát triển của hội. Cũng trong phạm vi dự án, hệ thống tổ chức của các hội đã được củng cố. Một phần lớn hoạt động của dự án tập trung vào việc xây dựng và củng cố năng lực đào tạo của các hội. Dự án đã giúp đào tạo cho các hội 69 giảng viên sư phạm y học cơ bản. Trong đó có 24 giảng viên hoàn tất khóa sư phạm nâng cao, có khả năng đào tạo các giảng viên mới cho các hoạt động đào tạo của các hội trong tương lai. Dự án cũng đã giúp tổ chức 30 khóa đào tạo y khoa liên tục cho trên 900 hội viên của các hội. Ngoài ra, nhiều hoạt động khác của dự án cũng góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc y tế nói chung ở Việt Nam.

Dự án đã đóng một vai trò rất lớn trong việc giúp HOSREM củng cố hệ thống tổ chức – quản lý văn phòng hội, xây dựng đội ngũ giảng viên và một số cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động đào tạo liên tục của HOSREM.

Hy vọng trong tương lai, các thành quả của dự án sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả lâu dài trong hoạt động đào tạo liên tục cho cán bộ y tế trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc y tế ở Việt Nam.

Văn phòng HOSREM